

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
KHU VỰC HỌC MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIỂU MẪU TỔNG HỢP TIÊU CHÍ, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HỌC MÔN NĂM 2022**

(Kèm theo Kế hoạch số 2425 /KH-BVHM ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồ Chí Minh)

TT	CDNN cần tuyển	Phân bố Khoa/phòng	Vị trí việc làm	Số lượng chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
1	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Khoa Y học cổ truyền	Bác sĩ điều trị	3	a) Tốt nghiệp bác sĩ Y học cổ truyền trở lên phù hợp với vị trí việc làm yêu cầu; b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê toa thuốc điều trị. Đề xuất với trường khoa những trường hợp chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét nghiệm cần thiết. Người bệnh cấp cứu phải làm bệnh án ban đầu ngay sau khi vào viện; Báo cáo đầy đủ diễn tiến của người bệnh trong quá trình điều trị khi bác sĩ trường khoa điem bệnh; Khám người bệnh 2 lần/ngày. Cuối giờ hàng ngày làm việc phải ghi vào sổ giao ban cho bác sĩ thường trực những người bệnh nặng; Tham gia thường trực theo lịch phân công của trường khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công. Tham gia hỗ trợ tuyến dưới khi được phân công; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được phân công. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyên viện. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyên khoa, ra viện, chuyên viện. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định.

TT	CDNN cần tuyển	Phân bổ Khoa/phòng	Vị trí việc làm	Số lượng chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
2	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Khoa Hồi sức cấp cứu		2	a) Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm yêu cầu; b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.	Tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê toa thuốc điều trị. Đề xuất với trường khoa những trường hợp chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét nghiệm cần thiết. Người bệnh cấp cứu phải làm bệnh án ban đầu ngay sau khi vào viện; Báo cáo đầy đủ diễn tiến của người bệnh trong quá trình điều trị khi bác sĩ trưởng khoa điem bệnh; Khám người bệnh 2 lần/ngày. Cuối giờ hàng ngày làm việc phải ghi vào sổ giao ban cho bác sĩ thường trực những người bệnh nặng; Tham gia thường trực theo lịch phân công của trường khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công. Tham gia hỗ trợ tuyến dưới khi được phân công; Tham gia hội chẩn, kiểm tra tư vong khi được phân công. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định.
3	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc		1	c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	
4	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Khoa Nội tổng hợp		2		
5	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Khoa Nội tim mạch – Lão học		1		
6	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Khoa Nội tiết	Bác sĩ điều trị	1		
7	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Khoa Nội thần kinh		1		
8	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Khoa Ngoại chấn thương – Bỏng		3		
9	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Khoa Ngoại tổng hợp		2		
10	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Khoa Liên chuyên khoa		1		

TT	CDNN cần tuyển	Phân bổ Khoa/phòng	Vị trí việc làm	Số lượng chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
11	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức		1		Thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, hóa chất vật tư phục vụ xét nghiệm hiệu quả, tiết kiệm. Tham gia công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Tham gia nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh xét nghiệm và quy chế quản lý xử dụng vật tư thiết bị y tế. Chịu trách nhiệm trước trường khoa và công việc được phân công. Thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về xét nghiệm. Đọc kết quả xét nghiệm, kí phiếu trả kết quả trong phạm vi được phân công
12	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Khoa Xét nghiệm	Kỹ thuật vi sinh	1	a) Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm yêu cầu; b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, hóa chất vật tư phục vụ xét nghiệm hiệu quả, tiết kiệm. Tham gia công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Tham gia nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh xét nghiệm và quy chế quản lý xử dụng vật tư thiết bị y tế. Chịu trách nhiệm trước trường khoa và công việc được phân công. Thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về xét nghiệm. Đọc kết quả xét nghiệm, kí phiếu trả kết quả trong phạm vi được phân công
13	Điều dưỡng hạng III V.08.05.12	Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc	Điều dưỡng chăm sóc	1	a) Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Điều dưỡng. b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề	Khám, nhận định, xác định vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh; Theo dõi, phát hiện, ra quyết định, xử trí về chăm sóc và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh cho bác sĩ điều trị; Thực hiện và kiểm tra, đánh giá công tác chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh giai đoạn cuối và hỗ trợ tâm lý cho người nhà người bệnh; Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu, phức tạp, kỹ thuật phục hồi chức năng đối với người bệnh; Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh; Thực hiện và tham gia việc ghi chép hồ
14	Điều dưỡng hạng III V.08.05.12	Khoa Nội tổng hợp		1		

TT	CDNN cần tuyển	Phân bộ Khoa/phòng	Vị trí việc làm	Số lượng chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
15	Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13	Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc		1	a) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Điều dưỡng. b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.	Khám, nhận định, xác định vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh; Theo dõi, phát hiện, ra quyết định, xử trí về chăm sóc và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh cho bác sĩ điều trị; Thực hiện và kiểm tra, đánh giá công tác chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh giai đoạn cuối và hỗ trợ tâm lý cho người nhà người bệnh; Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu, phục tập, kỹ thuật phục hồi chức năng đối với người bệnh; Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh; Thực hiện và tham gia việc ghi chép hồ sơ theo quy định; Tham gia xây dựng và thực hiện quy trình chăm sóc người bệnh.
16	Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13	Khoa Hồi sức cấp cứu	Điều dưỡng chăm sóc	2	a) Tốt nghiệp cao đẳng ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học. b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.	Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y;
17	Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19	Khoa xét nghiệm	Kỹ thuật huyết học	1	a) Tốt nghiệp cao đẳng ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học. b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức	Thực hiện được trên các máy đông máu, miễn dịch, phân tích máu, ly tâm, điện di, HbA1c, nước tiểu, khí máu, biết sử dụng kính hiển vi. Thực hiện truyền máu, cấy máu, lấy máu khi có yêu cầu. Làm TS-TC tại các khoa, soi nhuộm tìm vi khuẩn trên bệnh

TT	CDNN cần tuyển	Phân bổ Khoa/phòng	Vị trí việc làm	Số lượng chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
18	Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19	Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng	Kỹ thuật y vật lý trị liệu	1	<p>đanh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p> <p>a) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng; vật lý trị liệu phục hồi chức năng.</p> <p>b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p>	<p>phẩm, đồ môi trường nuôi cấy, phân lập vi khuẩn; Thực hiện kháng sinh đồ; Cây các loại bệnh phẩm (Đàm, dịch, nước tiêu phân), thực hiện nội – ngoại kiểm chuẩn.</p> <p>Sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ đơn giản.</p> <p>Tò chức đón tiếp, hướng dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y;</p> <p>Vận hành thiết bị đúng quy định kỹ thuật bệnh viện, đúng y lệnh.</p> <p>Sau khi sử dụng thiết bị, tắt máy.</p> <p>Hướng dẫn động viên người bệnh và gia đình người bệnh biết cách luyện tập tại nhà theo đúng kỹ thuật bệnh viện và đảm bảo an toàn.</p> <p>Kiểm tra thiết bị chuyên dùng trước khi sử dụng cho người bệnh đảm bảo an toàn điều trị.</p> <p>Đảm bảo thực hiện đúng Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện:</p> <p>Quy chế công tác khoa vật lý trị liệu-phục hồi chức năng và quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.</p> <p>Ghi chép đầy đủ vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.</p> <p>Bảo quản thiết bị và phương tiện, tránh hư hỏng, mất mát.</p> <p>Không được bỏ vị trí làm việc khi máy đang hoạt động.</p>

TT	CDNN cần tuyển	Phân bổ Khoa/phòng	Vị trí việc làm	Số lượng chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
19	Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18	Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng	Kỹ thuật y vật lý trị liệu	2	<p>a) Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kỹ thuật y học vật lý trị liệu; Phục hồi chức năng.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p>	<p>Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y;</p> <p>Vận hành thiết bị đúng quy định kỹ thuật bệnh viện, đúng y lệnh.</p> <p>Sau khi sử dụng thiết bị, tắt máy.</p> <p>Hướng dẫn động viên người bệnh và gia đình người bệnh biết cách luyện tập tại nhà theo đúng kỹ thuật bệnh viện và đảm bảo an toàn.</p> <p>Kiểm tra thiết bị chuyên dùng trước khi sử dụng cho người bệnh đảm bảo an toàn điều trị.</p> <p>Đảm bảo thực hiện đúng Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện:</p> <p>Quy chế công tác khoa vật lý trị liệu-phục hồi chức năng và quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.</p> <p>Ghi chép đầy đủ vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.</p> <p>Bảo quản thiết bị và phương tiện, tránh hư hỏng, mất mát.</p> <p>Không được bỏ vị trí làm việc khi máy đang hoạt động.</p>
20	Dược sĩ hạng III V.08.08.22	Khoa Dược	Dược lâm sàng – cung ứng dược	6	<p>a) Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Dược.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức</p>	<p>Thực hiện công tác dược lâm sàng tại các khoa lâm sàng, giám sát việc kê đơn thuốc nội trú và ngoại trú; tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho cán bộ y tế và người bệnh; Báo cáo phản ứng có hại của thuốc; báo cáo số liệu sử dụng kháng sinh tại bệnh viện mỗi tháng, mỗi 6 tháng, mỗi năm; Thực hiện thông tin thuốc hàng tháng gửi khoa lâm sàng; Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên khoa Dược (sinh hoạt chuyên môn tại khoa); Tập huấn</p>

TT	CDNN cần tuyển	Phân bổ Khoa/phòng	Vị trí việc làm	Số lượng chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
21	Dược hạng IV V.08.08.23	Phòng Vật tư , thiết bị y tế	Phụ trách vật tư hóa chất xét nghiệm	2	<p>chuyên ngành y tế và Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp được.</p> <p>a) Tốt nghiệp cao đẳng ngành Dược. b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp được.</p>	<p>kiến thức sử dụng thuốc cho bác sĩ; Hướng dẫn sinh viên thực tập; Tham gia duyệt phác đồ điều trị của bệnh viện; Tham gia nghiên cứu khoa học; Đóng góp ý kiến bổ sung danh mục thuốc chủ yếu của bệnh viện hàng năm.</p> <p>Xây dựng định mức vật tư y tế tiêu hao - hóa chất cho các khoa/phòng. Xây dựng định mức cho các gói vật tư tiêu hao - hóa chất. Nhận dự trữ và cấp phát vật tư y tế tiêu hao - hóa chất. Đặt hàng kiểm tra số lượng nhập và xuất theo danh mục thầu. Kiểm tra theo dõi hạn sử dụng vật tư y tế tiêu hao - hóa chất tại kho lưu trữ. Nhập hóa đơn vật tư y tế tiêu hao - hóa chất. Kiểm kê kho vật tư y tế tiêu hao - hóa chất theo định kỳ. Kiểm tra định kỳ và đột xuất vật tư y tế tiêu hao - hóa chất tại các khoa/phòng. Lập danh mục và tham gia đấu thầu.</p>
22	Kế toán viên 06.031	Phòng Tài chính kế toán	Phụ trách viện phí	1	<p>a) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính. b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy</p>	<p>Kiểm tra toàn bộ quỹ, xem xét số giao ban, xem xét các máy móc, các loại dụng cụ của thu ngân; Xem xét định mức tiền lẻ, tự đi đòi cho đủ định mức; Kiểm tra hoá đơn GTGT ca trước; Ghi các nội dung vướng mắc vào sổ giao ban cho ca sau. Kiểm đếm tiền và nộp cho người nhận theo biểu mẫu của bệnh viện; In báo cáo ca và các giao dịch thẻ. In các báo cáo bán hàng vào cuối ngày theo</p>

TT	CDNN cần tuyển	Phân bổ Khoa/phòng	Vị trí việc làm	Số lượng chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
23	Kế toán viên 06.031		Kế toán BHYT	1	<p>định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.</p> <p>a) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính. b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy</p>	<p>trình tự: báo cáo cân đối chi tiết, các loại phiếu hoá đơn chưa thanh toán, báo cáo tài chính. Thu thập, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; Thực hiện luân chuyển chứng từ kế toán thuộc phần hành kế toán được phân công; Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc mình phụ trách; Tổ chức mở sổ, ghi và khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo toán quản trị, báo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công mình phụ trách; Lập, duyệt báo cáo</p> <p>Thực hiện luân chuyển chứng từ kế toán thuộc phần hành kế toán được phân công; Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc mình phụ trách; Tổ chức mở sổ, ghi và khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo toán quản trị, báo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công mình phụ trách; Lập, duyệt báo cáo</p> <p>định.</p>

TT	CDNN cần tuyển	Phân bố Khoa/phòng	Vị trí việc làm	Số lượng chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
24	Chuyên viên 01.003	Phòng Tổ chức cán bộ	Chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng, quản lý chứng chỉ hành nghề, điều động, thuyên chuyển và công tác hành chính	1	<p>định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.</p> <p>a) Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm yêu cầu; - Cử nhân Luật, hành chính học.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ.</p>	<p>nghiệp vụ hàng ngày thuộc phần việc kế toán mình thực hiện và lập báo cáo kế toán định kỳ được kế toán trưởng phân công. Chịu trách nhiệm kế toán phần hành và kế toán trưởng về sự chính xác, trung thực của các số liệu báo cáo và chuyên môn, nghiệp vụ của mình; Cung cấp thông tin tài liệu, số liệu phục vụ kiểm kê, tham gia kiểm kê tài sản, hướng dẫn việc ghi chép các biểu mẫu kiểm kê tài sản thuộc phạm vi phụ trách;</p> <p>- Thực hiện chế độ nghỉ việc cho viên chức và người lao động, chế độ nghỉ hưu cho cán bộ viên chức đến tuổi nghỉ hưu, các công tác liên quan đến bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho người lao động trong đơn vị.</p> <p>- Thực hiện công tác Pháp chế, thi đua khen thưởng, xét tuyển của đơn vị.</p> <p>- Theo dõi, lập kế hoạch quản lý đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn.</p> <p>- Cập nhật phần mềm điện tử quản lý công chức, viên chức.</p> <p>- Thực hiện việc cấp đổi và quản lý chứng chỉ hành nghề Y được</p>
25	Chuyên viên 01.003	Phòng Công tác xã hội	Định hướng phát triển dư	2	<p>a) Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm yêu cầu; - Cử nhân Luật, Quản trị bệnh viện, Xã hội học</p>	<p>Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:</p>

TT	CDNN cần tuyển	Phân bổ Khoa/phòng	Vị trí việc làm	Số lượng chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
26	Chuyên viên 01.003	Phòng Công nghệ thông tin	Quản lý phần mềm và	1	<p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ.</p>	<p>- Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;</p> <p>- Tô chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;</p> <p>- Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;</p> <p>- Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;</p> <p>- Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);</p> <p>- Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;</p>
					<p>a) Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm yêu cầu;</p> <p>- Công nghệ thông tin; Quản trị mạng;</p>	<p>Tiếp nhận xử lý khác phục các sự cố của phần mềm Quản lý Bệnh viện. Ghi nhận và gửi công ty phần mềm chỉnh sửa các lỗi và các yêu cầu của Bệnh viện.</p>

TT	CDNN cần tuyên	Phân bố Khoa/phòng	Vị trí việc làm	Số lượng chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
			hệ thống mạng		<p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ.</p>	<p>Kiểm tra các lỗi đã sửa. Theo dõi xử lý sự cố khẩn cấp tại các khoa/phòng. Quản lý, theo dõi, xử lý, báo cáo các lỗi phần mềm do P.CNNT quản lý. Triển khai các dự án phần mềm do Trưởng phòng giao, khảo sát, lên kế hoạch tham mưu trưởng phòng, theo dõi báo cáo tiến độ. Triển khai các mẫu biểu báo cáo theo qui định Bệnh viện vào phần mềm.</p>
Tổng cộng				42		



